

Số: 444/BC-CDCT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2017

**BÁO CÁO**  
**CÔNG TÁC QUÝ III NĂM 2017**  
**VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2017**

**I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Nền kinh tế thế giới 8 tháng đầu năm đã có chuyển biến tích cực với đà tăng trưởng khả quan từ các nền kinh tế lớn và các nước phát triển, hoạt động thương mại và đầu tư toàn cầu phục hồi, tạo điều kiện thuận lợi cho nền kinh tế Việt Nam. Kinh tế trong nước đã có nhiều khởi sắc, với tín hiệu tích cực như: Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước đã có sự bứt phá, sản xuất công nghiệp tiếp tục cải thiện, xuất khẩu tăng trưởng khá, thị trường trong nước duy trì ổn định.

Sản xuất công nghiệp duy trì xu hướng tăng trưởng tích cực, mức tăng trưởng gần tương đương so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2016 (cùng kỳ tăng 6,9). Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 8 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất kim loại tăng 21,2%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 17,8%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 13,5%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 10,1%... Một số ngành có mức tăng trưởng giảm hoặc tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ tiếp tục tập trung chủ yếu ở lĩnh vực khai khoáng: Khai thác than cứng và than non tăng 3,1%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 10,1%; sản xuất thuốc lá giảm 1,8%; sản xuất thuốc và hóa dược, dược liệu giảm 2,1%...

Tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 8 tháng 2017 tăng 9,5% cao hơn với so với mức tăng 8,1% của cùng kỳ năm trước.

Tại thời điểm 01 tháng 8 năm 2017, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,8% so với cùng thời điểm năm 2016, cao hơn so với mức tồn kho 8,9% của cùng kỳ năm trước. Chỉ số tồn kho của một số ngành giảm so với cùng kỳ như: Sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 26,1%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 23,3%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 16,4%. Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất đồ uống tăng 62%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 55,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 25,3%.

Theo số liệu ước của liên Bộ, kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đầu năm 2017 ước đạt 133,5 tỷ USD, tăng 17,9% so với cùng kỳ là mức tăng cao so với mức tăng 6,4% của cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, khối doanh nghiệp trong nước xuất khẩu 37,8 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 95,7 tỷ USD (tính cả dầu thô xuất khẩu) tăng 18,9%.

Kim ngạch nhập khẩu tăng trưởng cao nhưng tập trung vào các mặt hàng cần nhập khẩu, là đầu vào cho sản xuất, xuất khẩu và dự báo sẽ giảm dần ở cuối năm. Kim ngạch nhập khẩu 8 tháng đầu năm ước đạt 135,6 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khối doanh nghiệp trong nước đạt 54,2 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ, khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 81,4 tỷ USD, tăng 25%. Nhập siêu 8 tháng đầu năm khoảng 2,13 tỷ USD, bằng 1,6% kim ngạch xuất khẩu.

Thị trường hàng hóa trong tháng 8 không có biến động lớn, giá nhiều loại hàng hóa thiết yếu như nhiên liệu năng lượng, thực phẩm tương đối ổn định hoặc tăng giá nhẹ so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 8 ước đạt 330.013 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng 7 nhưng tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng đầu năm, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước đạt 2.580.168 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2017, cao hơn mức tăng 9,3% của cùng kỳ năm 2016.

Dưới sự chỉ đạo kịp thời của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành tiếp tục tuyên truyền, vận động, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho người lao động; đặt nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động làm tiêu chí cho mọi hoạt động; thực hành tiết kiệm, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng sản xuất trong nước; phát động các phong trào thi đua phù hợp và thiết thực, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp phần tháo gỡ khó khăn và giữ vững sự ổn định, phát triển chung của nền kinh tế.

## **II. HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN**

Thường trực Thường vụ CĐCTVN đã chỉ đạo công đoàn các cấp xây dựng và thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên cơ sở Nghị quyết Chính phủ, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn và của Bộ Công Thương về những giải pháp chủ yếu tiếp tục điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Quý III năm 2017 và tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, hướng tới Đại hội III CĐCTVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

### **1. Công tác tuyên truyền giáo dục**

Thực hiện Hướng dẫn của Tổng Liên đoàn LĐVN, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo công đoàn năm 2017; hướng dẫn các cấp công đoàn trong Ngành một số nội dung chủ yếu trong học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW hàng năm từ nay đến năm 2020; hướng dẫn tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 và các ngày lễ lớn trong năm 2017.

Hướng dẫn các cấp công đoàn trong Ngành triển khai Quyết định số 1257/QĐ-TLĐ ngày 14/7/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, về việc ban hành Quy định màu sơn trụ sở cơ quan, đơn vị, các thiết chế khác thuộc tổ chức Công đoàn Việt Nam và màu áo cán bộ, đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

Tiếp tục thực hiện Công văn số 1475/TLĐ ngày 29/9/2016 của TLĐLĐVN, Ban Tuyên giáo CĐCTVN thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ và báo cáo Tổng Liên đoàn theo quy định; xây dựng Đề án phòng, chống ma túy cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất đến năm 2020; chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy HIV/AIDS và mại dâm trong CNVCLĐ; triển khai các hoạt động nhân ngày Pháp luật năm 2017.

Về công tác đời sống văn hóa cơ sở: Công đoàn các cấp đã chú trọng các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Cụ thể, Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam đã tổ chức vòng chung kết Hội thao Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam năm 2017; CĐ Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức lớp phổ cập kỹ thuật môn bơi cho nữ CBCNV Công ty năm 2017; các cấp công đoàn cơ sở của Công đoàn Xăng dầu VN tổ chức Hội thi Bán hàng tự phục vụ giỏi năm 2017, Hội thao Gas Petrolimex 2017, Hội thao CNVCLĐ Petrolimex Cụm Trung Trung Bộ năm 2017...

CĐCTVN đã ban hành Kế hoạch số 377/KH-CĐCT, ngày 24/8/2017 tuyên truyền về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế Công đoàn”; tuyên truyền sâu rộng về vai trò của tổ chức công đoàn trong chăm lo lợi ích, phúc lợi tốt hơn cho đoàn viên, người lao động thông qua việc ký kết với các đối tác để đưa các sản phẩm, dịch vụ có giá ưu đãi đến với đoàn viên, NLĐ; sử dụng hiệu quả truyền thông đa phương tiện truyền tải nội dung công đoàn vì lợi ích đoàn viên trên website CĐCTVN; chỉ đạo các cấp công đoàn lồng ghép tuyên truyền nội dung “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên” và “Thiết chế Công đoàn” trong các hội thảo, tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật... cho đoàn viên, CNVCLĐ; tổ chức các sự kiện, phối hợp tổ chức Ngày hội tư vấn để quảng bá các sản phẩm, dịch vụ có giá ưu đãi cho đoàn viên công đoàn trong Ngành, kết hợp tổ chức chương trình văn nghệ, thể thao...

Về công tác tuyên truyền, phối hợp với cơ quan báo chí: CĐCTVN đã phối hợp với Báo Công Thương xây dựng chuyên trang “Công đoàn và người lao động” tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động, tuyên truyền về việc Việt Nam ký kết và tham gia các hiệp định thương mại tự do song phương; duy trì chuyên mục công đoàn trên Cổng Thông tin Bộ Công Thương, Tạp chí Công Thương; tiếp tục tuyên truyền hoạt động của CĐCTVN và công đoàn các cấp trên Trang Thông tin điện tử CĐCTVN, Cổng Thông tin điện tử Tổng Liên đoàn.

Hướng đến kỷ niệm 10 năm ngày thành lập CĐCTVN và chào mừng Đại hội III CĐCTVN, CĐCTVN tiếp tục phối hợp với Tạp chí Công Thương tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Công Thương Việt Nam” (mini game) và cuộc

thi viết với chủ đề “Nét đẹp Người Công Thương” nhân kỷ niệm 10 năm thành lập CĐCTVN từ ngày 15/8/2017-15/10/2017.

Đôn đốc các đơn vị trong Ngành tham gia cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn năm 2017-2018 và cuộc thi vẽ tranh cổ động chào mừng Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam.

**2. Tham gia quản lý, xây dựng, kiểm tra giám sát thực hiện pháp luật, chính sách, tăng cường các hoạt động xã hội, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của CNVCLĐ.**

**2.1. Tham gia xây dựng, phổ biến chính sách; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động**

Về thực hiện dân chủ cơ sở: Chỉ đạo các cấp công đoàn trong Ngành thực hiện Công văn liên tịch số 28/BCT-CĐCT hướng dẫn thực hiện dân chủ tại các đơn vị trong ngành Công Thương. Theo đó, hướng dẫn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Công Thương phối hợp với tổ chức công đoàn cụ thể hóa việc thực hiện quy chế dân chủ, tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch; giải quyết những vấn đề bức xúc, đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng, được cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhiệt tình hưởng ứng.

Tiếp tục thực hiện Hướng dẫn số 113/HD-CĐCT ngày 11/4/2017 về thực hiện chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, các cấp công đoàn trong Ngành đã chủ động phối hợp với chuyên môn tham gia xây dựng chính sách pháp luật, tổ chức thương lượng, ký kết và thực hiện TULĐTT; tổ chức đối thoại và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, phổ biến lợi ích cho đoàn viên thông qua các thỏa thuận hợp tác mà tổ chức công đoàn đã ký. CĐCTVN tiếp tục hoàn thiện Thư viện TULĐTT ngành Công Thương. Ngoài ra, các cấp công đoàn trong Ngành thường xuyên tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người lao động bằng các hoạt động cụ thể: Tổ chức thăm quan nghỉ dưỡng; thăm hỏi trợ cấp đoàn viên khó khăn; tổ chức tập huấn nâng cao trình độ... Tiêu biểu là Công đoàn Xăng dầu VN, CĐ Hóa chất Công nghiệp VN, CĐ TCty Thép VN, CĐ TCty CP Bia - Rượu - NGK Sài Gòn, CĐ Cty CP Đầu tư Thương mại SMC, CĐ VEAM... Bên cạnh đó, CĐCTVN đã phối hợp với IndustriALL tổ chức Hội thảo “Phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và mạng lưới CĐ trong ngành Điện, Điện tử và CNTT”.

**2.2. Công tác Bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động**

Hàng năm, CĐCTVN ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện công tác bảo hộ lao động và ATVSLĐ; chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp và các cơ quan chức năng tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đoàn viên, CNVCLĐ bị tai nạn lao động trong Ngành; kiểm tra, hướng dẫn công tác ATVSLĐ; tổ chức tập huấn, hội thảo chuyên đề về ATVSLĐ... Công tác kiểm tra tập trung vào việc thực hiện pháp luật, chế độ chính sách về ATVSLĐ, ý thức chấp hành các quy định về an toàn lao động, chương trình hoạt động về ATVSLĐ của các cấp công đoàn...

Số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng có người chết trong một vụ vẫn xảy ra tập trung vào một số ngành đặc thù. Báo cáo nhanh các vụ tai nạn lao động chết

người, tai nạn lao động có từ 2 người bị thương nặng trở lên được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, nhìn chung hệ thống hồ sơ, quản lý về tai nạn lao động của một số cơ sở chưa được khoa học, hoàn chỉnh theo quy định. Công tác ATVSLĐ của một số cấp còn yếu, chưa thực sự chủ động trong việc phối hợp hoạt động với NSDLĐ. Nhận thức về ATVSLĐ của một bộ phận NSDLĐ còn chưa đầy đủ dẫn đến tình trạng buông lỏng công tác quản lý về ATVSLĐ. Đội ngũ cán bộ công đoàn phần lớn là kiêm nhiệm, nên trình độ, kỹ năng, nghiệp vụ không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn.

### **2.3. Phong trào thi đua yêu nước**

Tiếp tục chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai Chỉ thị số 01/CTLT-BCT-ĐCT về tổ chức phong trào thi đua năm 2017; xây dựng kế hoạch Hướng ứng phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam - Hội nhập và phát triển, Công đoàn đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của CNLĐ”. ĐCTVN tiếp tục hướng dẫn các cấp công đoàn sơ kết 5 năm phong trào Lao động sáng tạo (2012 - 2017), khen thưởng khối trường năm học 2016 - 2017; hướng dẫn các doanh nghiệp đăng ký tham gia Bảng xếp hạng “Doanh nghiệp vì người lao động” năm 2017; tổng hợp hồ sơ Lao động sáng tạo, số liệu nhiệm kỳ công tác chính sách pháp luật và thi đua khen thưởng.

Đặc biệt, năm 2017 là năm kỷ niệm 10 năm thành lập ĐCTVN, do đó ĐCTVN tiếp tục triển khai những phong trào thi đua thiết thực hướng về cơ sở, vì lợi ích đoàn viên. Từ định hướng đó, các cấp công đoàn đã vận dụng sáng tạo và tổ chức nhiều phong trào thi đua, nhiều hội thi mang tính ngành, nghề phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh, của doanh nghiệp, tiêu biểu như: Phong trào “Luyện tay nghề giỏi”, “Kinh doanh giỏi”, quản lý tốt”, “Mỗi kỹ sư một đề tài, mỗi tổ công đoàn một sáng kiến”, phong trào thi đua “ba tốt” (Quản lý vật tư tốt, làm kế hoạch tốt, tổ chức lao động tốt), “Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động”, “Trồng cây xanh, làm sạch không khí”, phong trào “Thi đua 2 tốt” gắn với cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và cuộc vận động “Chống tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục” đối với khối Trường, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; trong đó tập trung vào phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và sáng kiến tiết kiệm; thực hiện Chương trình “Tham gia tăng cường cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, ưu tiên sử dụng và tiêu thụ hàng sản xuất trong Ngành, trong nước”. Một số đơn vị tiêu biểu là: CĐ CN Hóa chất VN, CĐ TCty Thuốc lá VN, CĐ TCty Thép VN, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp, Công đoàn Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam, Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong, Công đoàn Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh, Công đoàn Trường Cao đẳng Công nghiệp Xây dựng, Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh... Bên cạnh đó, hoạt động của Khối 6 Công đoàn Ngành Trung ương được đánh giá bám sát Chỉ thị, Nghị quyết của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nghị quyết Ban cán sự của các Bộ ngành, được cụ thể hóa đối với từng ngành nghề, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của từng Ngành, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

## **2.4. Công tác xã hội**

Thực hiện Công văn số 04/BCT-CDCT ngày 05/01/2015 của Bộ Công Thương và CDCTVN về việc ủng hộ các hoạt động xã hội hàng năm, CDCTVN đã tích cực đôn đốc các đơn vị đóng góp, ủng hộ hoạt động xã hội của Ngành.

Một số hoạt động nổi bật trong công tác xã hội của các cấp công đoàn trong Ngành như: Tổ chức thăm hỏi, trợ cấp cho đoàn viên khó khăn, ốm đau; chi hàng trăm triệu đồng thăm công nhân bị tai nạn lao động nặng; chi hàng trăm triệu đồng cho con của đoàn viên công đoàn có thành tích cao trong năm học 2016-2017, các cháu đạt giải trong các kỳ thi trong nước và quốc tế; đóng góp hỗ trợ đồng bào các tỉnh Tây Bắc bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ đầu tháng 8. Ngành Công Thương ủng hộ gần 3 tỷ cho đồng bào Tây Bắc bị thiệt hại lũ lụt; ủng hộ tỉnh Quảng Bình bị thiệt hại trong đợt bão số 10. Các cấp công đoàn trong Ngành đã hỗ trợ xây nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở: CDCTVN đã hỗ trợ xây dựng 02 nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên thuộc Công đoàn Công Thương Thái Nguyên.

Nhân 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ, tổng số tiền chi thực hiện hoạt động tri ân, "Đền ơn đáp nghĩa" của ngành Công Thương Việt Nam trong tháng là gần 840 triệu đồng, được trích từ nguồn đóng góp xã hội của CDCTVN (chưa tính tổng số tiền hỗ trợ toàn Ngành). Ngoài ra, các cấp công đoàn trong Ngành đã thực hiện tốt công tác tri ân các thương binh và gia đình liệt sỹ. Một số đơn vị tiêu biểu có thể kể đến là: CĐ VNSTEEL (hơn 376 triệu đồng tri ân thương binh và gia đình liệt sỹ), Cty CP Viettronics Tân Bình (chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng), CĐ CN Hóa chất Việt Nam (trên 900 triệu đồng).

## **3. Công tác tổ chức, cán bộ, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn**

### **3.1. Công tác tổ chức**

CDCTVN đã tổng hợp tình hình số lượng lao động đoàn viên của các Công đoàn cơ sở trực thuộc; tổng hợp đánh giá, xếp loại xây dựng công đoàn cơ sở năm 2016; từng bước hoàn thiện Đề án vị trí việc làm của CDCTVN; xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm về công tác phát triển đoàn viên trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế giữa các công đoàn trong cùng Bộ Công Thương.

CDCTVN đã chỉ đạo, hướng dẫn CĐCS trực thuộc CDCTVN xây dựng, đăng ký kế hoạch tổ chức Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017-2022; chỉ đạo Đại hội các cấp Công đoàn. Tính đến tháng 9 năm 2017, toàn Ngành đã có 40 công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở tổ chức Đại hội.

CDCTVN đã phối hợp với các LĐLĐ tỉnh, thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2013 - 2018. Việc xây dựng, thực hiện quy chế phối hợp giữa CDCTVN và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố nhằm mang lại những lợi ích thiết thực nhất cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Hội nghị đã đánh giá tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa CDCTVN và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; đưa ra những vướng mắc, khó khăn trong

Hội nghị đã đánh giá tổng kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa CĐCTVN và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố; đưa ra những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp nhiệm kỳ; đồng thời đề xuất tăng cường hơn nữa sự phối hợp trong công tác tuyên truyền, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, các hoạt động xã hội; đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chuyên trách công đoàn ngành các tỉnh, thành phố; phối hợp trong việc cung cấp tài chính cho việc thực hiện đề án đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Tiếp tục tổng hợp, đôn đốc công đoàn cơ sở khôi trường thực hiện chậm điểm, đánh giá xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh năm học 2016-2017; thực hiện giao nhận kỷ niệm chương cho các công đoàn cơ sở được Tổng Liên đoàn khen tặng; tiếp tục tổng hợp danh sách các công đoàn cơ sở trực thuộc CĐCTVN; thực hiện việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn; ban hành quyết định đổi tên CĐ TCty Máy động lực và Máy nông nghiệp VN thành CĐ TCty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP; Quyết định thay đổi con dấu của CĐ TCty và 16 CĐCS trực thuộc CĐ TCty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP.

### **3.2. Công tác cán bộ**

Tiếp tục triển khai các bước kiện toàn Ban Chấp hành, UBKT CĐCTVN khóa II, nhiệm kỳ 2013-2018; triển khai và tổng hợp công tác bổ sung quy hoạch cán bộ của Cơ quan CĐCTVN; báo cáo TLĐLĐVN định kỳ về công tác tổ chức và cán bộ; thực hiện các chế độ, chính sách về nâng lương, BHXH, BHYT và hưu trí đối với cán bộ công đoàn chuyên trách tại cơ quan CĐCTVN và tại các cấp công đoàn trực thuộc; làm việc với cơ quan BHXH về các thủ tục liên quan đến việc nâng lương thường xuyên đối với cán bộ công đoàn chuyên trách CĐCTVN; tiếp tục thực hiện các bước của Đề án việc làm CĐCTVN.

### **3.3. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS**

CĐCTVN tiếp tục cụ thể hóa Chương trình “Phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở và năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn, trọng tâm là cán bộ công đoàn cơ sở”.

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-TLĐ ngày 22/01/2016 của TLĐLĐVN về triển khai “Năm phát triển đoàn viên”, CĐCTVN được giao chỉ tiêu phát triển mới là 3.000 đoàn viên; xây dựng kế hoạch tổ chức tọa đàm về công tác phát triển đoàn viên trong thời kỳ hội nhập quốc tế giữa các công đoàn trong cùng Bộ Công Thương; tiếp tục tổng hợp danh sách đoàn viên công đoàn cơ sở trực thuộc CĐCTVN thực hiện đổi thẻ đoàn viên công đoàn.

### **3.4. Công tác đào tạo**

Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức tập huấn về công tác phát triển đoàn viên cho công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộc năm 2017; tập huấn “Vai trò của công đoàn ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường” cho cán bộ cơ quan CĐCTVN và đơn vị; tập huấn nâng cao cho giảng viên kiêm nhiệm khóa IV bước 2 cho cán bộ TULHCB Lào; tổ chức lớp Đại học

phần Công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên.

#### **4. Công tác Nữ công**

Tuyên truyền và tham gia tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật cho lao động nữ; chú trọng các quy định tại Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật Lao động về chính sách đối với LĐ nữ; các chế độ mới liên quan đến lao động nữ trong Luật BHXH.

Triển khai chương trình đến thăm và tặng quà cho nữ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; các cháu học sinh là con CNLĐ học giỏi có hoàn cảnh khó khăn; Hướng dẫn triển khai Luật trẻ em và tổ chức tuyên truyền tháng hành động quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình; hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động của CĐCTVN về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020; tuyên truyền các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lao động nữ, trong đó tập trung vào Luật BHXH (sửa đổi), Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Luật Bình đẳng giới; hướng dẫn chỉ đạo hoạt động phong trào thi đua nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; hoàn thiện báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Ban hành Kế hoạch 368/KH-CĐCT ngày 17/8/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH ngày 12/7/2017 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) về thành lập ban nữ công quần chúng doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước. Theo đó, chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ 2018-2023 có trên 70% công đoàn doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước thành lập ban nữ công quần chúng theo quy định của Tổng Liên đoàn; 100% cán bộ chủ chốt công đoàn và trưởng ban nữ công công đoàn doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác nữ công. Hàng năm, mỗi ban nữ công quần chúng doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước đăng ký với Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp tổ chức ít nhất một hoạt động tuyên truyền về chính sách, pháp luật cho lao động nữ và thực hiện ít nhất một hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền của nữ công nhân lao động, đoàn viên công đoàn tại đơn vị. Ban Nữ công công đoàn các cấp đã không ngừng tham mưu nhằm tăng cường các hoạt động xã hội, hỗ trợ nữ CNVCLĐ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, tự vươn lên thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, hỗ trợ con CNVCLĐ vượt khó học giỏi thông qua các quỹ: Quỹ vì nữ CNVCLĐ nghèo, Quỹ xã hội, Quỹ Đồng nghiệp... Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn”, “Xóa nhà tạm”, trong đó lao động nữ được hưởng lợi từ chương trình chiếm tỷ lệ lớn. Nhiều đơn vị có chế độ khuyến khích nhằm động viên chị em tham gia học tập như: Được bố trí học trong giờ làm việc, đi học được hưởng 100% lương và phụ cấp, hỗ trợ kinh phí khi được nhận bằng...

Tăng cường các hoạt động phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của lao động nữ, trọng tâm là pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bình đẳng giới đặc biệt là các doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài. Thông qua đó góp phần nâng cao



nhận thức pháp luật và tập trung trí tuệ của đông đảo nữ CNVCLĐ tham gia xây dựng pháp luật. Chủ động phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách đối với lao động nữ về vấn đề việc làm, hợp đồng lao động, tiền lương, nâng lương, thi tay nghề, các chế độ quy định riêng đối với lao động nữ... Qua theo dõi hoạt động và khảo sát, hầu hết các đơn vị thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với lao động nữ: Cấp phát quần áo, dụng cụ bảo hộ lao động, đầu tư xây dựng nhà xưởng, trang bị công nghệ mới, từng bước khắc phục được các yếu tố độc hại như tiếng ồn, bụi, nóng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động nhất là lao động nữ. Các đơn vị sản xuất đông lao động nữ đều có nhà tắm riêng cho chị em. Nhiều đơn vị đặc biệt là các đơn vị trực thuộc CĐ Xăng dầu VN, CĐ TCty Thép - CTCP, CĐ TCty CP Bia-Rượu-NGK Sài Gòn, Công ty CP Nhựa Bình Minh, ngay từ khi xây dựng cơ sở vật chất ban đầu đã ưu tiên dành một phần quỹ đất để xây dựng khu bếp ăn tập thể, hội trường, sân chơi thể thao, phòng tập yoga...

## **5. Công tác Tài chính**

Hoàn thiện chương trình công tác tài chính công đoàn năm 2017 đã được phê duyệt; triển khai kiểm tra công tác quản lý tài chính - tài sản năm 2016 tại một số công đoàn trực thuộc; đôn đốc, kiểm tra các cấp công đoàn thực hiện công tác tài chính công đoàn theo quy định của Nhà nước và của Tổng Liên đoàn; tập trung ưu tiên kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, tổ chức công đoàn, đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ công đoàn; đảm bảo cung cấp tài chính đầy đủ, kịp thời, phối hợp phục vụ các hoạt động của CĐCTVN. Công tác tài chính công đoàn về cơ bản đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Tuy nhiên, những biến động kinh tế đã mang đến nhiều khó khăn và thách thức cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành Công Thương và trực tiếp ảnh hưởng đến tỷ lệ thu nộp kinh phí công đoàn.

Nguyên nhân chủ yếu là do tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp gặp khó khăn, nhiều công đoàn cơ sở có số lượng đoàn viên ít, thu không đủ chi. Tuy nhiên, CĐCTVN đã nộp kinh phí công đoàn về Tổng LĐLĐVN đạt 100% kế hoạch và đúng thời gian quy định.

## **6. Công tác Ủy ban kiểm tra**

Thực hiện một số nội dung hoạt động trọng tâm của ủy ban kiểm tra công đoàn năm 2017 theo Hướng dẫn số 171/HD-TLĐ ngày 15/02/2017 của Tổng Liên đoàn; Xây dựng kế hoạch phối hợp kiểm tra tài chính công đoàn năm 2016 tại công đoàn các cấp trực thuộc; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Điều lệ CĐVN tại một số công đoàn trực tiếp cơ sở và tổ chức tập huấn nghiệp vụ UBKT tại khu vực phía Nam.

Thực hiện quy chế phối hợp hoạt động giữa UBKT CĐCTVN với UBKT Công đoàn các Tập đoàn trực thuộc Tổng Liên đoàn trong cùng Bộ Công Thương; tiếp tục thực hiện việc nắm bắt thông tin, diễn biến tình hình để kịp thời giải quyết và tham gia giải quyết đơn khiếu nại tố cáo theo quy định; triển khai các hoạt động thực hiện Nghị quyết 06b/NQ-TLĐ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động UBKT công đoàn theo chỉ đạo của Tổng Liên đoàn.

Thực hiện công văn 598/TLĐ ngày 24/4/2017 của Đoàn Chủ tịch TLĐ về việc lấy ý kiến tham gia đóng góp vào dự thảo Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn; thực hiện Hướng dẫn 251/HD-TLĐ ngày 02/3/2017 của Tổng Liên đoàn về việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn của ủy ban kiểm tra công đoàn về thi hành Điều lệ Công đoàn VN; tham mưu, tổng hợp thực hiện kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-ĐCT ngày 08/02/2017 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo phát sinh theo quy định của pháp luật và Tổng liên đoàn.

## **7. Công tác Đối ngoại**

CDCTVN tiếp tục phối hợp với Viện Friedrich Ebert tại Hà Nội triển khai các bước tiếp theo của chương trình “Vai trò Công đoàn ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường” năm 2017 đến các đơn vị trực thuộc.

Thực hiện chương trình thỏa thuận hợp tác song phương, đoàn đại biểu cấp cao của Công đoàn Công nghiệp Thực phẩm Ai Cập (EGTUFW) do ông Mohamed Hassan Mohamed Ashour, Phó Chủ tịch Thường trực EGTUFW làm Trưởng đoàn đã chính thức thăm và làm việc với CDCTVN. Hai bên đã cùng bàn bạc, thống nhất về các nội dung, điều khoản trong Bản ghi nhớ Hợp tác song phương giữa CDCTVN và EGTUFW - đánh dấu sự phát triển tăng cường quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động công đoàn và trao đổi đoàn hàng năm.

Quý III năm 2017, CDCTVN đã có 04 đoàn ra, cụ thể: 01 đoàn dự Hội thảo quốc tế về việc làm bền vững trong ngành Du lịch và Khách sạn tại Ai Cập, 01 đoàn tham dự Hội nghị lần thứ 3 về quan hệ lao động công đoàn ô tô Châu Á lần thứ ba tại Malaysia, dự Đại hội của Liên hiệp CĐ Ô tô Nhật bản, 01 đoàn thăm và làm việc với Công đoàn Kim khí Phlen-đơ Vương Quốc Bỉ.

CDCTVN đã phối hợp với Công đoàn Công nghiệp toàn cầu (IndustriAll) tổ chức Hội thảo "Phát triển đoàn viên, thương lượng tập thể và mạng lưới công đoàn trong ngành Điện, Điện tử và Công nghệ thông tin"; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào tổ chức tập huấn nâng cao Khóa IV lần 2 cho cán bộ công đoàn Lào làm công tác giảng viên kiêm nhiệm.

Phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước nhằm cụ thể hóa hoạt động đối ngoại đã được phê duyệt tại Công văn số 3122-CV/VPTW ngày 12/01/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; liên hệ với các đối tác tại Úc, Bỉ, Nhật Bản, Pháp, Lào... triển khai chương trình hợp tác năm 2017.

## **8. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện**

CDCTVN tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị việc tiến hành tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội III CDCTVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; chỉ đạo công đoàn các cấp trực thuộc ngành Công Thương triển khai công tác Quý III năm 2017; hướng hoạt động vì lợi ích đoàn viên công đoàn; chỉ đạo chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 10 năm Công đoàn; đồng thời, thực hiện kế hoạch hoạt động công đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên cơ sở Nghị quyết Chính phủ, chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Công Thương.

Bên cạnh đó, CĐCTVN đã chỉ đạo việc hoàn thiện thủ tục bán doanh nghiệp Cty TNHH MTV Khách sạn Du lịch Công đoàn Địa chất theo phê duyệt của Tổng Liên đoàn lao động VN; chỉ đạo việc phối hợp với Tạp chí Công Thương tiếp tục triển khai Chương trình “Nhận diện hàng Việt - Tự hào hàng Việt Nam 2017”.

### III. TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2017

Quý IV năm 2017, CĐCTVN triển khai một số chương trình công tác trọng tâm như sau:

**1. Tiếp tục chỉ đạo công đoàn các cấp:** CĐCTVN tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị việc tiến hành tổ chức Đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội III CĐCTVN và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; chỉ đạo công đoàn các cấp trực thuộc ngành Công Thương triển khai công tác Quý IV năm 2017 và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2017; hướng hoạt động vì lợi ích đoàn viên công đoàn; chỉ đạo chuỗi hoạt động nhân kỷ niệm 10 năm Công đoàn; rà soát triển khai các Chương trình, Kế hoạch công tác của CĐCTVN trong năm 2017.

**2. Chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động:** Tăng cường chất lượng công tác tham gia xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện hiệu quả Thỏa ước lao động tập thể; kiểm tra việc làm, đời sống, thực hiện chế độ với NLĐ tại một số đơn vị, nhất là những đơn vị khó khăn, vùng sâu, vùng xa; chỉ đạo các cấp công đoàn tích cực tham gia thực hiện kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp ngành Công Thương, đảm bảo việc làm và quyền lợi cho người lao động.

**3. Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội XI CBDVN, Nghị quyết Đại hội II CĐCTVN và tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong năm:** Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết, Chương trình toàn khóa của Đại hội II CĐCTVN và Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; tiếp tục hướng dẫn tuyên truyền Đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023; tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2017 và 10 năm thành lập CĐCTVN.

**4. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của Ngành:** Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực và hiệu quả, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động; tổ chức tôn vinh Lao động giỏi, Lao động sáng tạo và người lao động được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng kế hoạch tổng kết khối Trường năm học 2016-2017.

**5. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn**

Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, triển khai “Năm phát triển đoàn viên”, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn cơ sở và năng lực hoạt động của cán bộ công đoàn, trọng tâm là

cán bộ công đoàn cơ sở; tiếp tục hướng dẫn và tổng hợp danh sách của các công đoàn cơ sở trực thuộc CĐCTVN thực hiện việc đổi thẻ đoàn viên công đoàn; tiếp tục thực hiện hoàn thiện các bước xây dựng Đề án vị trí việc làm của CĐCTVN.

**6. Công tác tài chính và hoạt động kinh tế công đoàn:** Tập trung chỉ đạo và giải quyết những đơn vị khó khăn thu như khối doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, khối doanh nghiệp cổ phần, những đơn vị sản xuất kinh doanh khó khăn...; sửa đổi bổ sung các quy chế chi tiêu từ ngành đến cơ sở theo quy định tài chính mới của Tổng Liên đoàn theo hướng tiết kiệm, giảm chi phí hành chính, tăng chi cho hoạt động phong trào; tăng cường nguồn thu, đảm bảo cân đối các khoản mục chi đáp ứng yêu cầu tài chính cho hoạt động.

**7. Công tác Nữ công:** Triển khai Kế hoạch 368/KH-CĐCT ngày 17/8/2017 thực hiện Nghị quyết 12b của TLD về thành lập ban nữ công quần chúng doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; hướng dẫn triển khai Luật trẻ em và tổ chức tuyên truyền tháng hành động quốc gia về Phòng chống bạo lực gia đình; tuyên truyền các quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với lao động nữ, trong đó tập trung vào Luật BHXH (sửa đổi), Bộ luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn năm 2012, Luật ĐĐG... Tiếp tục hướng dẫn chỉ đạo hoạt động phong trào thi đua nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”...

**8. Công tác kiểm tra:** Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công Đoàn Việt Nam đối với công đoàn cùng cấp và cấp dưới; kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế công đoàn cùng cấp và cấp dưới; giúp BCH, BTV giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo.

**9. Công tác Đối ngoại:** Thực hiện kế hoạch đối ngoại năm 2017 của Tổng Liên đoàn LĐVN và CĐCTVN; tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế, các hoạt động của phong trào công nhân, công đoàn thế giới; phối hợp các tổ chức công đoàn quốc tế tổ chức các đoàn, các lớp tập huấn theo kế hoạch. Phối hợp với các đối tác trong và ngoài nước nhằm cụ thể hóa hoạt động đối ngoại năm 2017 đã được phê duyệt tại Công văn số 3122-CV/VPTW ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. /ik

**Nơi nhận:**

- Tổng Liên đoàn LĐVN;
- Ban cán sự đảng BCT (để b/c);
- Lãnh đạo, các ban CĐCTVN;
- VP CĐCTVN phía Nam;
- Công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS trực thuộc;
- Website CĐCT;
- Lưu: VP.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Vũ Trường Sơn**